



TRẢ LỜI THƯ TÍN

Đỗ Mạnh Trường, K23

1. Sau hơn một năm bị trì hoãn vì COVID 19, Đa Hiệu 119 một lần nữa lại được phát hành và gửi đến độc giả vào trung tuần tháng 5 năm 2021.

Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch xảy đến cho toàn thế giới và nước Mỹ, Ban Biên Tập Tập San Đa Hiệu vẫn nhận đầy đủ các sáng tác dành cho Đa Hiệu 119. Vượt qua các khó khăn về tâm lý, các cộng tác viên đã luôn sẵn sàng gửi cho chúng tôi các sáng tác của mình. Chúng tôi vô cùng cảm kích.

Tuy nhiên, việc phát hành vốn đòi hỏi phải có một số lượng người khá lớn làm việc. Điều này không thể thực hiện được trong thời gian vừa qua, vì một phần do luật định, một phần do ý thức chung của mọi người trong Ban Biên Tập không muốn cơn bệnh có cơ hội lây lan thêm.

a. Vì thế, Tập San đã phải thay đổi cách phát hành cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Thay vì tập trung tại nhà CSVSQ Nguyễn Phước Ái Đình như thường lệ, nay các số báo được phân phối đến từng gia đình của khoảng 10 CSVSQ thuộc Nam Cali. Mỗi gia đình chịu trách nhiệm hoàn tất việc vào bao bì từ 150 đến 200 số (khoảng 10 gia đình), với các quy định của bưu điện. Báo được phân phối cho từng người từ nhà

in và được thu thập lại để anh Quốc có thể dùng xe truck của mình để chuyển tới bưu điện. Đây chỉ là cách giải quyết cấp thời, những số kế tiếp có thể thay đổi.

Đại diện Ban Biên Tập, chúng tôi xin cảm ơn các NT, anh chị đã đóng góp vào việc phát hành số này. Quý vị đã phải hoàn thành trong điều kiện khó khăn hơn, tốn nhiều thời giờ hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn, cũng như đòi hỏi những hiểu biết rõ ràng về thủ tục của bưu điện.

Trong khi chuẩn bị việc phát hành, chúng tôi cũng đã không mời gọi các NT, anh chị khác, vốn là các cộng tác viên nòng cốt, thường tham gia “gói” báo. Giới hạn của việc phát hành kỳ này không cho phép chúng tôi quy tụ quá đông. Xin các NT, anh chị thông cảm. Mong rằng vào dịp phát hành tới, điều kiện sẽ cho phép chúng ta có thể “tụ tập” để cùng làm việc chung trong không khí “đoàn viên”, đầy tình thân ái như xưa.

b. Để thực hiện số báo 119, Ban Biên Tập đã nhận được các sáng tác của các NT, các sĩ quan Văn Hóa Vụ và Quân Sự Vụ, các phu nhân, CSVSQ, các Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, trong đại gia đình Võ Bị. Tuy nhiên, vì khuôn khổ tờ báo có giới hạn, có một số sáng tác không kịp đăng trong số này. Chúng tôi sẽ xem xét lại và tuân tự đăng, khi chuẩn bị phát hành Đa Hiệu số 120.

Đa Hiệu 119 đã được phát hành vào dịp Tháng Tư Đen. Đa số các bút ký, nhận định đều tập trung vào kỷ niệm không quên của tháng này. Với mức độ nhiều hay ít, biến cố đau thương trên đã xảy ra cho từng gia đình và cho đất nước vào những ngày cách đây 46 năm. Chúng ta vẫn luôn hồi tưởng và trần trở về những ngày đầy tăm tối, trong nỗi uất hận khôn nguôi.

Nhân đây, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị cộng tác viên đã gửi cho Tập San những sáng tác hay, đầy ý nghĩa, với nội dung phong phú khiến Tập San Đa Hiệu luôn được coi là một trong các tờ báo quân đội được để ý. Sau khi đọc mỗi

bài, mỗi câu truyện, độc giả không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, vì họ đã tìm được một ý tưởng, một sắc thái riêng, hoặc một hình ảnh của hôm nay hay của hôm qua. của ngay chính họ. Nếu Tập San Đa Hiệu quả thực được độc giả trân trọng thì kết quả này là do việc đóng góp của tất cả các cộng tác viên.

2. Chuẩn bị cho số báo 120, dự trữ phát hành vào tháng 9 năm 2021, Ban Biên Tập vẫn rất mong đón nhận các sáng tác của quý vị chậm nhất là ngày **1 tháng 8 năm 2021**. Tuy nhiên, xin các cộng tác viên gửi bài cho chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có đủ thì giờ chuẩn bị kỹ lưỡng.

a. Chúng tôi dự đoán sẽ tiếp tục nhận được những bài có nội dung liên quan đến cuộc chiến tranh Quốc Cộng, đến thân phận người dân trước và sau cuộc chiến, đến gương anh dũng hy sinh của các chiến sĩ VNCH, ở các Quân Binh Chung, ở cả những người dân bình thường, ở khắp mọi nơi, đặc biệt từ các CSVSQ/ VB và gia đình của họ. Dù thời gian có phiêu pha, nhưng chúng ta làm sao quên được quá khứ đau thương của mỗi người dân miền Nam phải hứng chịu, khi cơn cuồng phong ác độc của Cộng Sản Bắc Việt thịnh nộ thổi qua suốt miền Nam.

Chúng tôi cũng dự đoán sẽ nhận được những bài viết kể lại các chiến thắng của QLVNCH, về cuộc sống an bình, hạnh phúc, và trù phú của miền Nam Việt Nam, nơi đây người dân hiền lành đã có một thời sống trong độc lập và tự do.

Nhắc đến quá khứ không có nghĩa chúng ta quên hiện tại và tương lai. Trải qua một khoảng thời gian dài sống trên các quốc gia dân chủ trên thế giới với những lo toan về cuộc sống hàng ngày, liên kết với xã hội chung quanh; tâm tưởng của chúng ta vẫn luôn hướng về những người còn ở lại quê nhà, trong đó còn có những thân nhân của chúng ta. Làm sao chúng ta thể ngoảnh mặt làm ngơ không nghĩ đến hiện tình đất nước, đến hoàn cảnh Trung Cộng thôn tính từng ngày? Chúng ta đã làm gì có hữu ích cho cộng đồng chúng ta đang sống, hay cho

quê hương cũ không?

b. BBT luôn khuyến khích và mong nhận thêm nhiều bài vở của các thế hệ kế thừa, của TTNDH với những chủ đề khác nhau mà các anh chị quan tâm. Các sáng tác mới của các anh chị luôn là những đề tài quan trọng. Độc giả của Tập San ĐH muốn nhìn thấy các hình ảnh của các anh chị đang làm gì, đã đóng góp ra sao cho xã hội mới trên khắp thế giới và cho quê hương Việt Nam? Thành công của anh chị và gia đình cũng chính là thành công của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam trên toàn thế giới, đặc biệt của gia đình Võ Bị.

c. Khi gửi về tòa soạn, các sáng tác của các cộng tác viên có thể được đánh máy gửi qua email, hoặc viết tay, có thể dùng mọi software tiếng Việt, có dấu hoặc không dấu, với mọi loại font chữ và không cần thiết phải format. Xin cho biết xuất xứ, hoặc khóa nếu là CSVSQ, để chúng tôi tiện xưng hô, cũng như nếu có thể cho chúng tôi số điện thoại, hoặc email để tiện liên lạc.

d. Một lần nữa, Tháng Tư Đen lại về. Chúng ta hãy dành một phút tưởng nhớ đến những người đã khuất, những quân nhân VNCH đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, những nạn nhân của chế độ độc tài Cộng Sản trước năm 1975 và mãi cho đến tận hôm nay.

3. NT Chung, K 10:

Cám ơn NT đã có nhã ý gửi bài cho Tập San Đa Hiệu. Với nội dung sáng tác luôn phong phú, chắc chắn độc giả sẽ thích thú khi đọc các bài của NT. Cám ơn NT.

4. Bà Lê Văn Hiền, K10/1:

Cám ơn bà đã có nhã ý yểm trợ Đa Hiệu theo ý nguyện của NT Hiền, lúc còn sinh tiền. Chúng tôi vô cùng xúc động và kính trọng khi được biết mặc dù bệnh nặng đã hai năm, ông vẫn nhắc bà ủng hộ Đa Hiệu. Chỉ có một lý do giải thích là tình cảm tha thiết của NT Hiền vẫn luôn dành cho Trường Mẹ. Chúng tôi cũng được biết do lòng thương yêu của bà dành cho

NT Hiền - mà giờ ông đã ra đi, bà đã thay ông tiếp tục đọc những quyển sách Đa Hiệu cũ vẫn còn được lưu giữ. Xin cho chúng tôi được bày tỏ lòng kính trọng và thương mến đến NT Hiền và bà. Cho chúng tôi gửi lời chia buồn muộn màng tới bà và gia đình về việc mất mát không có gì có thể thay thế.

5. Chị Trần Vĩnh Thuấn, K23/1:

Đã lâu lắm rồi, từ khi anh Thuấn còn sống tôi đã không có dịp gặp lại anh chị. Bẵng đi một thời gian, sau khi anh mất, chị vẫn tiếp tục theo dõi và là độc giả của Tập San Đa Hiệu. Điều này chứng tỏ chị vẫn dành nhiều tình cảm thân thiết đến với tập thể Võ Bị. Cám ơn chị về những đóng góp cho Tập San. Chúc chị nhiều sức khỏe.

6. Bạn Trần Duyên Sơn, K23:

Quả thật là rất lâu tôi mới nhận được tin của bạn. Từ 1990 tới nay mà chúng ta chưa có dịp gặp nhau. Rất mừng là bạn vẫn mạnh và có thái độ “lạc quan”, dù trong thư cho biết bạn đã “tri thiên mệnh”.

Hẹn Gặp Lại!

Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN



PHÂN ƯU

Trung Tướng **LÂM QUANG THI**

Cựu Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I, Quân Khu 1

Cựu Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

CSVSQ Khóa 3 TVBQGVN

Vừa từ trần ngày 19 tháng 2 năm 2021

Tại Fremont, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 89 tuổi.

Thiếu Tướng **LOUIS LÊ MINH ĐÀO**

Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh

CSVSQ Khóa 10 TVBQGVN

Đã từ trần ngày 19 tháng 3 năm 2020

Tại Connecticut, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 87 tuổi.

Chuẩn Tướng **TRẦN VĂN CẨM**

Tư Lệnh Phó Quân Đoàn II/ Quân Khu 2

CSVSQ Khóa 5 TVBQGVN

Vừa từ trần lúc 4:30 sáng ngày 14 tháng 1 năm 2021

Tại San Antonio, Texas, Hoa Kỳ

Hưởng thượng thọ 90 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến. Việc ra đi vĩnh viễn của quý vị tướng lãnh nêu trên là một tổn thất lớn cho đại gia đình Võ Bị và Quân Đội VNCH. Cầu mong linh hồn của quý vị sớm về cõi vĩnh hằng.

Ngày 14 tháng 4 năm 2021

- Ban Chấp Hành Tổng Hội
- Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát
- Đại diện 31 khoá CSVSQ/ TVBQGVN
- Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu



*Với Lòng Thương Cảm
Sâu Sắc Nhất!*



Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN **PHÂN ƯU**

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã vô cùng xúc động nhận được tin buồn của một số các niên trưởng, phu nhân, cựu SVSQ và người thân trong đại gia đình Võ Bị đã từ giã cõi trần.

Chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến. Sự ra đi vĩnh viễn của các vị nêu trên đã là những tổn thất lớn cho đại gia đình Võ Bị và cho gia đình mỗi người.

Nguyện cầu linh hồn những vị đã khuất sớm được về cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ngày 14 tháng 4 năm 2021

- Ban Chấp Hành Tổng Hội
- Ban Tư Vấn và Giám Sát
- Đại diện 31 khoá CSVSQ TVBQGVN
- Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu

Chúng tôi đã niêm yết các danh sách này trên trang web của Tổng Hội CSVSQ/ TVBQGVN (tvbqgvn.org) tại các địa chỉ, như sau:

<http://tvbqgvn.org/dahieu6/tintuccanthongbaongay.htm>

Xin bấm vào các mục:

Phân Ưu I, Phân Ưu II, Phân Ưu III

THANH THIẾU NIÊN



ĐA HIỆU